



Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy).

THÁI THUY
Nâng cao chất lượng cán bộ

Trong lộ trình phát triển trở thành huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền huyện Thái Thụy đã chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

345 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí học cao cấp chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ huyện, tập huấn về Điều lệ Đảng và một số nội dung trong công tác đảng ở chi bộ cho 420 đồng chí. Nhờ đó, nhiệm vụ 2015 - 2020, cán bộ cấp xã của Thái Thụy đã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt gần 72%, trình độ văn hóa THPT đạt 100%, trình độ chuyên môn từ đại học, cao đẳng đạt 55,7%. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, trong đó cấp ủy 43 đồng chí, trình độ văn hóa THPT đạt 100%, trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên đạt 97,7%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100%. Cán bộ cấp huyện và tương đương có 100% trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 100% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 100% có trình độ THPT và chuyên môn từ cao đẳng trở lên, 100% có trình độ trung cấp chính trị. Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt các nghị quyết, quy chế, quy định của trung ương, tỉnh, huyện về công tác cán bộ, trọng tâm là các văn bản mang tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ nay đến đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo. Đối mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường tính chủ động cho cơ sở kết hợp với việc kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ. Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; coi trọng giáo dục, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quy trình, đã giới thiệu được những cán bộ lãnh đạo quản lý đủ điều kiện tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ quản lý ở các đơn vị trong những năm qua đều chấp hành nghiêm sự phân công của cấp ủy huyện, giữ gìn được sự đoàn kết, phát huy sở trường năng lực của cán bộ.

Nhu cầu gửi trẻ tăng cao khiến nhiều trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Bình thiếu phòng học, sĩ số lớp vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực tế đó gây khó khăn cho việc giảng dạy, chăm sóc trẻ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết, mặc dù đã được UBND thành phố và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô trường, lớp nhưng vài năm trở lại đây, do nhu cầu đưa trẻ đến trường mầm non quá lớn nên gần như năm nào một số trường trên địa bàn thành phố cũng ở trong tình trạng quá tải. Năm học 2017 - 2018, thành phố có 20 trường mầm non công lập, với 203 nhóm lớp, huy động hơn 9.000 trẻ. Nhiều trường mầm non không còn khả năng tiếp nhận hết số trẻ có nhu cầu đến trường do thiếu phòng học; nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có số trẻ vượt quá quy định. Đây cũng là trở ngại rất lớn của ngành giáo dục thành phố. Với mức đóng góp hàng tháng chỉ từ 600.000 - 850.000 đồng/cháu, trong khi không gian vui chơi, học tập ở các trường công lập bãi bãi, nên nề nếp, sạch đẹp, đa số các gia đình đều tin tưởng, mong muốn gửi con vào học. Tuy nhiên, số lớp quá ít nên không thể "tải" được hết nhu cầu của phụ huynh. Trong khi đó, việc mở rộng quy mô trường lớp để tăng sĩ số nhóm lớp là điều không thể. Cô giáo Dương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Lâm cho biết: 2 khu của trường hiện có 830 trẻ đang học ở 16 nhóm lớp. Do địa bàn rộng, dân cư đông, với 5.760 hộ, trên 18.650 nhân khẩu nên áp lực quá tải trường lớp xảy ra trên địa bàn đã nhiều năm và là một trong số những trường quá tải đứng đầu thành phố Thái Bình. Trước áp lực đó, năm học vừa qua, nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch 3.500m² để chuyển đổi khu I. Nhưng do

THÀNH PHỐ
Giải pháp cho trường mầm non quá tải
Kỳ 1: ÁP LỰC CỦA TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP



Cô và trò Trường Mầm non Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

chưa có kinh phí đầu tư xây dựng Trường mầm non Trần Lâm, Trường Mầm non Kỳ Bá, với 2 khu học đã dừng tiếp nhận học sinh nhóm lớp mẫu giáo từ đầu năm học nhưng nhiều lớp học, nhất là nhóm lớp 4 tuổi, 5 tuổi có sĩ số cao, từ 50 - 60 cháu. Các phòng chức năng cũng đã được tận dụng làm phòng học nhằm giảm sĩ số lớp. Cô giáo Dương Thị Hạnh, phụ trách nhóm lớp 5 tuổi chia sẻ: Nói về sự vất vả thì nói cả ngày cũng không hết. Minh phải luôn tay luôn chân, từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút. Độ tuổi các cháu còn quá nhỏ, cần sự yêu thương, chăm sóc tận tình, nhiều cháu còn hiếu động, khó vừa qua, nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch 3.500m² để chuyển đổi khu I. Nhưng do

Cùng tình trạng với Trường Mầm non Trần Lâm, Trường Mầm non Kỳ Bá, với 2 khu học đã dừng tiếp nhận học sinh nhóm lớp mẫu giáo từ đầu năm học nhưng nhiều lớp học, nhất là nhóm lớp 4 tuổi, 5 tuổi có sĩ số cao, từ 50 - 60 cháu. Các phòng chức năng cũng đã được tận dụng làm phòng học nhằm giảm sĩ số lớp. Cô giáo Dương Thị Hạnh, phụ trách nhóm lớp 5 tuổi chia sẻ: Nói về sự vất vả thì nói cả ngày cũng không hết. Minh phải luôn tay luôn chân, từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút. Độ tuổi các cháu còn quá nhỏ, cần sự yêu thương, chăm sóc tận tình, nhiều cháu còn hiếu động, khó vừa qua, nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch 3.500m² để chuyển đổi khu I. Nhưng do

của Trường được học tập và thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy chế nuôi, dạy trẻ phù hợp với từng độ tuổi; triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nhất là các chuyên đề dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn, nghỉ tại Trường của trẻ. 100% nhóm lớp có nguồn nước sạch, điều hòa 2 chiều sử dụng cả mùa hè và mùa đông. Hàng tháng, Trường tổ chức theo dõi định kỳ sức khỏe, chiều cao, cân nặng cho trẻ. Tỷ lệ bé ngoan, bé chuyên cần ngày càng tăng; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể... Do đó, các bậc phụ huynh luôn yên tâm, tin tưởng khi cho con theo học tại Trường.

Three profiles of teachers: Cô giáo Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Bá; Cô giáo Đào Thị Thanh Diệp, khối trưởng khối 5 tuổi, Trường Mầm non Kỳ Bá; Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, nhóm lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Trần Lâm. Each profile includes a photo and a short bio.

Có những người có hành vi nguy cơ nhiễm HIV cũng đã lo lắng, ý thức tự đi xét nghiệm để biết tình trạng bệnh. Song khi đã biết mình mắc bệnh không phải ai cũng dũng cảm công khai tên tuổi và tham gia chữa trị. Nhiều người còn giấu, thậm chí giấu cả với vợ, chồng, người thân trong gia đình về tình trạng mắc bệnh bởi lo sợ bị kỳ thị.

Giấu tình trạng nhiễm HIV vì sợ kỳ thị

chị không chịu đi. Đắn đo nhiều lần, cuối cùng chị quyết định tự đi xét nghiệm cho bản thân để biết mình có bị nhiễm HIV hay không. Tuy nhiên, khi phòng viên hỏi nếu không may kết quả xét nghiệm dương tính với HIV chị có công khai tên, tuổi, địa chỉ và tham gia điều trị bệnh không? Chị buồn rầu lắc đầu và cho biết, dù đã tìm hiểu qua sách báo và được tư vấn việc công khai tình trạng bệnh, tham gia điều trị sớm nếu chẳng may mắc bệnh là rất quan trọng nhưng vì những người trong gia đình, bạn bè và người dân địa phương nơi chị cư trú còn rất kỳ thị với người nhiễm HIV và người bị bệnh AIDS. Nếu không may nhiễm HIV chị sẽ không dám công khai bởi chị sợ không những không được cảm thông, chia sẻ mà sẽ bị mọi người châm chọc, xa lánh, con cái, người thân cũng bị ảnh hưởng.

cháu bị kỳ thị, không được đến trường hòa nhập cùng bạn bè. Ông H cho biết, chính quyền địa phương, trường mầm non và cơ giáo rất thương và cảm thông hoàn cảnh, thường hỗ trợ và muốn cho cháu đến lớp học cùng các bạn cho đỡ thiệt thòi. Song do phụ huynh của các bạn khác không đồng ý cho con cháu mình học cùng lớp với trẻ nhiễm HIV, nếu không họ sẽ xin chuyển lớp hoặc cho con cháu mình nghỉ học. Vì vậy, cháu nội ông đành phải chấp nhận quanh quẩn ở nhà, không được đến trường.

Tỷ lệ nhiễm HIV tại Thái Bình là 169 ca/100.000 dân. Tuy nhiên, con số người nhiễm HIV thực không phải như vậy mà cao hơn nhiều. Bác sĩ Phạm Nam Thái, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: Trong số 3.284 người nhiễm HIV/AIDS còn sống được phát hiện, chỉ có 1.633 người có địa chỉ rõ ràng. Số còn lại là không có địa chỉ rõ ràng bởi họ khai sai tên và địa chỉ ngay từ khi đi xét nghiệm, khi điều tra thì tên, tuổi đó không có thật. Hàng tháng, qua hệ thống xét nghiệm HIV, trung bình có khoảng 60% số người được phát hiện nhiễm HIV khai tên tuổi, địa chỉ (vô danh). Ví dụ gần đây nhất, tháng 11/2017, toàn tỉnh phát hiện 14 ca nhiễm HIV mới, trong đó phát hiện qua hệ thống giám sát 4 người, có ghi danh, còn 10 người phát hiện qua hệ thống xét nghiệm tự nguyện đều vô danh. Đây là điều đáng lo ngại và khó khăn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

"Nếu dương tính với HIV sẽ không dám công khai"
Tại một cơ sở xét nghiệm HIV, theo quan sát của phóng viên, có nhiều người đến xét nghiệm tự nguyện nhưng từ đầu đến cuối quá trình xét nghiệm không bỏ mũ bảo hiểm, không bỏ khẩu trang, không cung cấp tên, tuổi.
Hỏi chuyện một chị đeo kính râm và khẩu trang kín mít đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm với vẻ lo lắng, bồn chồn, chị cho biết chị tự đi một mình đến cơ sở xét nghiệm HIV vì bản thân lo lắng có thể bị nhiễm HIV từ chồng. Bởi chồng chị là người đã nhiều năm đi lao động tự do ngoài tỉnh, đã thừa nhận có vài lần quan hệ với gái mại dâm không dùng bao cao su. Gần đây chị nhận thấy sức khỏe của chồng giảm sút, sức đề kháng kém, để mặc các bệnh thông thường. Chị lo lắng giục chồng đi xét nghiệm HIV nhưng vì nhiều lý do chồng

Chỉ nhiều người biết bệnh nhưng giấu
Theo báo cáo từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Thái Bình phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1996. Tính đến ngày 30/10/2017, các trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống được phát hiện là 3.284 người. 100% huyện, thành phố và trên 88% xã, phường, thị trấn trong tỉnh phát hiện có người nhiễm HIV. Thành phố Thái Bình có số người nhiễm HIV cao nhất với 947 ca, tiếp đến là huyện Kiến Xương 513 ca, huyện Vũ Thư 432 ca.

Không kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm HIV/AIDS!
Đó là một trong những thông điệp của tháng hành động

phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó đòi hỏi nỗ lực vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và ý thức của cả cộng đồng. Theo bác sĩ Phạm Nam Thái, nhiễm HIV thực sự không nguy hiểm như nhiều bệnh khác và không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi người nhiễm HIV nếu công khai sẽ giúp phòng tránh lây lan cho người thân và những người xung quanh. Nếu không giấu bệnh và tham gia

điều trị sớm, họ sẽ giữ được sức khỏe ổn định và có tuổi thọ như người bình thường. Và khi được điều trị ổn định, đúng phác đồ thể và ý thức của cả cộng đồng. Theo bác sĩ Phạm Nam Thái, nhiễm HIV thực sự không nguy hiểm như nhiều bệnh khác và không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi người nhiễm HIV nếu công khai sẽ giúp phòng tránh lây lan cho người thân và những người xung quanh. Nếu không giấu bệnh và tham gia

ngành, các đoàn thể hãy chung tay thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác phòng, chống HIV/AIDS, để mọi người hiểu đúng về bệnh này. Như vậy cũng chính là giúp giảm bớt nguồn lây, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, là biện pháp tích cực bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.



Thành viên các tổ chức phòng, chống HIV/AIDS đến hỗ trợ kỹ thuật tại phòng khám HIV/AIDS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.